



ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม  
เรื่อง เหตุการณ์รถบรรทุกขับพุ่งชนผู้คนที่ใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม

ตามที่เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นสวีเดน) ได้เกิดเหตุรถบรรทุกขับพุ่งชนผู้คนที่บริเวณถนน Drottningatan ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยที่พำนัก/ท่องเที่ยวในกรุงสตอกโฮล์มโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและใส่ใจความเป็นไปและสิ่งผิดปกติรอบข้าง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุและสถานที่ที่พลุกพล่าน รวมทั้งติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่นสวีเดน เว็บไซต์และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ หมายเลข +๔๖ ๗๐ ๒๓๔ ๔๑๙๑ และ +๔๖ ๗๐ ๐๙๑ ๖๑ ๙๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

๑. สื่อท้องถิ่นสวีเดนรายงานว่า จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า ๓ ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการก่อการร้าย (suspected terrorist attack)

๒. เว็บไซต์สำนักพระราชวังกรุงสตอกโฮล์มได้ออกแถลงข่าวว่า สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ แห่งสวีเดน ทรงตรัสว่า "พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มในช่วงปลายของวันนี้แล้ว แต่ยังไม่ทราบสาเหตุและความรุนแรง และจะติดตามความคืบหน้าต่อไป พร้อมทั้งแสดงความเสียพระทัยต่อผู้ที่ประสบเหตุและครอบครัวด้วย"

๓. เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นาย Stefan Löfven นายกรัฐมนตรีสวีเดน ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดและกำลังเดินทางกลับมากรุงสตอกโฮล์ม ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า รัฐบาลสวีเดนจะทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ รวมทั้งแนะนำให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

๔. ตำรวจแจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่บริเวณใจกลางกรุงสตอกโฮล์มและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสั่งปิดสถานีรถไฟใต้ดินทุกสถานีในกรุงสตอกโฮล์มด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดทำเนียบรัฐบาลสวีเดนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าออก

๕. ยังไม่มีการรายงานข่าวว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

๗ เมษายน ๒๕๖๐